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จุดเริม่ต้น...ในปี ๒๕๓๔ กระทวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมเปิดการรับนักเรียนท้ังชายและหญิงเรียนร่วมกันหรือที่เรียกว่า การ
จัดการเรียนการสอนแบบ”สหศึกษา” เนื่องจากในชีวิตประจำวันผู้ชายและผู้หญิงต่างใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมเดียวกัน โรงเรยีนสหศึกษา จึงเป็นภาพ
สะท้อนท่ีดีในการดำเนินชีวิตในสังคมที่ไม่ใช่มเีพียงเพศเดียว ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละเพศและเรียนรู ้
และพร้อมท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมที่เกดิขึ้นจากบุคคลรอบข้างที่มีเพศแตกต่างกัน ประกอบกับโรงเรียนส่วนใหญร่อบโลกเปน็ “โรงเรียน
สหศึกษา” 
 
โรงเรียนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯเป็นโรงเรียนท่ีมีอายุการก่อตั้งเป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้งโรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้สถาปนาเมื่อวันท่ี ๑๑ 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๔๖  นับเวลาในขณะนั้นโรงเรียนกำลังเริ่มก้าวเขา้สู่ ๙๐ ปี   โรงเรียนจึงมีนักเรียนที่จบการศึกษา ณ ช่วงเวลานี้มากมาย  การที่
จะปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนชายล้วนเป็นโรงเรยีนสหศึกษาตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการนั้น โรงเรียนจำเป็นต้องบริหารจัดการเตรียมความ
พร้อมในหลายประการตามสภาพบริบทของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดราชาธิวาสได้เริมดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๓๕  เนื่องด้วยจากข้อมูลการ
รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ของปีการศึกษา ๒๕๓๕ มีจำนวนลดลงดังนี ้
 
ปีการศึกษา ๒๕๓๔  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๕๙๕  คน 
ปีการศึกษา ๒๕๓๕  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๕๒๗  คน 
 
ฝ่ายบรหิารจึงได้มีการระดมสมองวิเคราะหบ์ริบทของโรงเรยีนถึงสภาพบริบทและความต้องการจำเป็นและความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้องที่อาจเป็น
ปัญหากระทบต่อการบริหารจัดการความพร้อมของโรงเรียนในการปรับเปลีย่นเป็น “โรงเรียนสหศึกษา” 
 
การบริหารจัดการความพร้อมของโรงเรียนประการแรก...ก็คือ การชี้แจงทำความเข้าใจกับครูอาจารย์เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความต้องการ
จำเป็นของโรงเรียนกค็ือ... การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชายในวัยเรียนท่ีเป็นตัวป้อนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  พบว่าจำนวนนักเรียนชายมี
จำนวนน้อยลงตามลำดบั แต่มีจำนวนนักเรียนหญิงมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการรับนักเรียนในโรงเรยีนที่รับนักเรียนหญิงในพ้ืนท่ีใกล้เคียงมีจำนวน
มากกว่าจำนวนท่ีโรงเรียนจะรับได ้ มีผล กระทบทำใหผู้้ปกครองนักเรียนเดือดร้อนในการหาที่เรียนใหบุ้ตร และโรงเรยีนที่รับนักเรียนชายมีจำนวน
นักเรียนลดลง กรณีดังกลา่วนี้มีผลทำให้จำนวนนักเรียนของโรงเรียนวัดราชาธิวาสลดน้อยลงเช่นกัน  จากการสอบถามระดมความคิดเห็นครูอาจารย ์
พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการปรับเปลีย่น  เนื่องจากพ้ืนท่ีโรงเรียนมีอาณาเขตแยกจากเขตสังฆาวาสชัดเจน และมีการนำเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรบัปรุงอาคารสถานที ่ ระบบการดูแลนักเรยีน การปรับบรรยากาศ และการประชาสัมพันธ์ เช่นการเปิดประตูใหน้ักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้สึกไว้วางใจทีจ่ะนำลูกมาฝากให้โรงเรยีนดูแล  ซึ่งเป็นข้อคิดในการเตรยีมความพร้อมที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง และในป ี๒๕๓๖ เราได้เปดิประตูบ้านของเราด้วยโครงการ “ทดสอบความรู้มุ่งสูม่ัธยมศกึษา”   โครงการนี้พบว่าไดร้ับการตอบรับอยู่
ในเกณฑ์ดมีาก มีนักเรียนประถมศกึษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  พร้อมกันนี้โรงเรียนได้สอบถามนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับความพึง
พอใจการสมคัรเข้าเรยีนในกรณีที่โรงเรียนปรับเปลี่ยนการจดัการศึกษาเป็น “สหศึกษา”  การนี้พบว่ามีนักเรียนท้ังหญิงชายพึงพอใจในระดับ
ค่อนข้างมาก 
 
ความพร้อมของโรงเรยีนประการทีส่อง...ก็คือ การสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองปัจจุบัน ในกรณีที่โรงเรียนปรับเปลีย่นการจดัการศึกษาเป็น 
“สหศึกษา”  การนี้พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก และให้ความคิดเห็นว่าพ่ีน้องจะได้เรยีนโรงเรยีนเดียวกันสะดวกในการรับส่ง เป็น
ต้น 
 
ความพร้อมของโรงเรยีนประการทีส่าม...ก็คือ  การสอบถามความคิดเห็นของทางวัดราชาธิวาส  ซึง่เป็นผู้มีอุปการะคณุของโรงเรียน ในกรณีที่
โรงเรียนจะปรับเปลีย่นการจดัการศึกษาเป็น“สหศึกษา”ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การนี้ฝ่ายบรหิารได้เข้าพบพระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม 
อาภาโค ป.ธ. ๙) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสขณะนั้น ท่านได้มีเมตตาใหค้วามเห็นว่าการจัดการศึกษารูปแบบใดเป็นหน้าท่ีของโรงเรยีนจะพิจารณาตามความ
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เหมาะสม  และท่านกรุณาให้คำแนะนำว่าหน้าที่ของโรงเรียนท่ีสำคัญไมใ่ช่สอนหนังสือให้นักเรียนเกง่อย่างเดียวจะต้องดูแลสั่งสอนให้นักเรียนเป็น
คนดีมีศลีธรรมจรรยา   ซึ่งคำแนะนำของท่านโรงเรียนได้น้อมนำมาเป็นหลักปฏิบตัิในการอบรมสั่งสอนนักเรียนเสมอมา  
 
ความพร้อมของโรงเรยีนประการสดุท้าย...ก็คือ  การสอบถามความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับบรรดานักเรียนเก่า และตัวแทนนักเรยีนเก่าก็คอื 
สมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส ซึ่งเป็นองค์กรสำคญัที่ให้ความสนบัสนุนส่งเสริมตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนานักเรียนด้วยดเีสมอมา  การนี้โรงเรียนได้นำเสนอให้กรรมการบริหารสมาคมทราบถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกีย่วกับการให้
โรงเรียนจดัการศึกษาแบบ “สหศกึษา”     ในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักเรยีนเก่าราชาธิวาส  ครั้งแรก ปีการศึกษา ๒๕๓๕ คุณนิวัฒน ์
ทรัพย์ประดิษฐ์ เป็นนายกสมาคมฯในขณะนั้น  และได้รายงานให้ทราบว่าปีการศึกษา ๒๕๓๕ จำนวนนักเรียนลดลงเนื่องจากจำนวนนกัเรียนชายใน
พื้นที่บริการของโรงเรียนมีจำนวนลดลง ซึ่งโรงเรียนอาจจะต้องดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเพื่อบริการนักเรียนหญงิที่มีจำนวน
เพิ่มขึ้น  และขอทราบความคดิเห็นของทางสมาคมในกรณีที่โรงเรยีนจะปรับเปลีย่นการจดัการศึกษาเป็น“สหศึกษา” สมาคมรับทราบปัญหาของ
โรงเรียน   ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๓๖ กรรมการบรหิารสมาคมหมดวาระ คณะกรรมการชุดใหม่มี พ.อ.วิเชียร ชูปรีชา เป็นนายกสมาคมฯ  โรงเรียน
ได้รายงานการรับนักเรียนปีการศกึษา ๒๕๓๖ ซึ่งปรากฏว่ามจีำนวนลดลงตามลำดับดังนี้ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๓๔  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๕๙๕  คน 
ปีการศึกษา ๒๕๓๕  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๕๒๗  คน 
ปีการศึกษา ๒๕๓๖  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๔๔๔  คน 
 
โรงเรียนจึงขอทบทวนความคดิเหน็ท่ีมีต่อกรณีทีโ่รงเรยีนจะปรับเปลีย่นการจัดการศึกษาเป็น“สหศึกษา”ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการได้แจ้งให้โรงเรียนทราบว่า นักเรียนเก่ามีความคดิเห็นว่า...ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาสเป็นโรงเรียนมีประวัติ
ยาวนานท่ีมีเอกลักษณ์การเป็นโรงเรียนชายล้วน จึงควรที่จะดำรงเอกลักษณ์การเป็นโรงเรียนชายไว ้ หากโรงเรยีนเห็นว่าควรมีการปรับเปลีย่น
โรงเรียนควรมีข้อมลูสนับสนุนให้ทางสมาคมตัดสินใจและชี้แจงให้ผูเ้กี่ยวข้องได้รับทราบ     
 
โรงเรียนจึงได้ดำเนินการหาข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการดังนี ้
๑.จำนวนนักเรียนประถมศึกษาปทีี่ ๔, ๕ และ ๖ ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการ 
๒.ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนในพ้ืนท่ีบริการที่มีต่อการสมัครเข้าเรียนในกรณีที่โรงเรียนปรับเปลีย่นการจัดการศึกษาเป็น “สหศึกษา” 
๓.ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองปัจจุบันท่ีมีต่อกรณีทีโ่รงเรยีนปรับเปลีย่นการจดัการศึกษาเป็น “สหศึกษา” 
๔. ความคดิเห็นของพระสุธรรมาธบิดี (เพ่ิม อาภาโค ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส 
๕.ข้อมูลนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๔-๒๕๓๗ 
 
ทั้งนี้โรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลให้ทางสมาคมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมลูตามที่โรงเรยีนเสนอและทีส่ำคัญจากข้อมูลการรับนักเรียนแล้วพบว่า 
 
ปีการศึกษา ๒๕๓๔  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๕๙๕  คน 
ปีการศึกษา ๒๕๓๕  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๕๒๗  คน 
ปีการศึกษา ๒๕๓๖  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๔๔๔ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๓๗  มีนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๓๒๓  คน 
 
จึงมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเป็น“สหศึกษา”  และให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนดำเนินการปรับบรรยากาศใน
โรงเรียนใหเ้หมาะสม   ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องได้รบัทราบ   และให้ข้อเสนอแนะว่า...การจัดการศึกษาแบบใดก็ตามความสำคัญอยู่ที่
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คุณภาพ  คุณภาพการบริหารจัดการจะส่งผลใหโ้รงเรยีนเข้มแข็ง นักเรียนมีคณุภาพ สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคงในที่สดุ  นับได้ว่าเป็น
ข้อเสนอแนะที่มีคณุค่าแก่โรงเรียนอย่างยิ่ง 
 
ต่อมา...โรงเรียนไดด้ำเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี อาทิเช่น ห้องน้ำ ห้องพยาบาล  สถานท่ีพักผ่อน โรงอาหาร และซอกมุมต่างๆภายในโรงเรยีน 
การปรับปรุงกิจกรรมในกระบวนการจัดการเรยีนการสอน การจัดกจิกรรมของหมวดวิชากิจกรรม  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบตัิตา่งๆของนักเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน  เป็นต้น โรงเรียนได้ดำเนินการตลอดปีการศึกษา ๒๕๓๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจดัการศึกษาเป็น
“สหศึกษา”   
 
จุดเปลีย่นของโรงเรียนวดัราชาธิวาส  ไดเ้ริ่มขึ้นในการรับนักเรียนมธัยมศึกษาปี ๑ และนักเรียนมัธยมศึกษาป ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ทุกคนใน
โรงเรียนมีความตื่นเต้นพร้อมกับความกังวลว่า...จะมีนักเรยีนหญิงมาสมัครเข้าเรียนมากน้อยเพียงใด  ทุกๆวันที่มีการรับนักเรียนก็จะเปน็ท่ีสนใจของ
ทุกๆคน จะมีการถามยอดนักเรียนหญิงท่ีมาสมคัร แตเ่มื่อการรับนักเรียนได้สิ้นสุดลง พบว่ามีจำนวนนกัเรียนสมัครเข้าเรียนดังน้ี  
 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชาย     ๒๔๖   คน 
                        หญิง      ๑๖๕   คน 
                        รวม       ๔๑๑   คน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชาย    ๑๐๐   คน 
                        หญิง      ๕๔   คน 
                        รวม     ๑๕๔  คน 
 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่จบการศกึษา และโรงเรียนคดัเลือกเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ไว้จำนวนหนี่ง  
นักเรียนหญิงคนแรกของโรงเรียนได้แก่ เด็กหญิงขวัญตา ขวัญเมือง เลขประจําตัว ๒๖๘๒๙ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
จากยอดการรับนักเรยีนพบว่าจำนวนนักเรียนท่ีมาสมัครมากกว่าจำนวนท่ีประกาศรับ  ทางฝ่ายวชิาการไดเ้สนอฝา่ยบรหิารขอรับนกัเรียนตาม
จำนวนที่สมัคร ทั้งหมดจำนวน ๔๔๑ คน  และไดด้ำเนินการจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนด้วยสดัส่วนนักเรยีนหญิงและชายจำนวนท่ีใกล้เคียง
กัน  สำหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก็เช่นเดียวกัน  ทุกห้องเรียนจะมีนักเรยีนทั้งหญิงและชายเหมือนกัน  
 
วันรายงานตัวนักเรยีนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการเตรียมพร้อมสถานท่ีเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยความกังวลว่านักเรียนหญิงจะไม่สะดวกสบายใน
การ      เข้าเรียนร่วมในโรงเรยีนที่เคยเป็นโรงเรียนชายล้วน มีการวางแผนเตรยีมความพร้อมทั้งการเข้าแถว การนั่งในห้องประชุม การแนะนำ
อาคารสถานท่ี การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน เป็นต้น  แต่เมื่อนักเรียนเข้ามาพร้อมกันในท่ีประชุมบริเวณใต้อาคารไชยันต์  ครูอาจารย์มีความ
โล่งใจเนื่องจากได้เห็นความเป็นธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันของนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย   การดูแลช่วยเหลือของพี่ๆที่ช่วยกนัดูแลน้องๆ
นักเรียนเข้าใหม่   แสดงออกความเป็นสุภาพบรุุษของลูกราชาฯอยา่งงดงามน่าช่ืนชม  
 
เมื่อเปิดภาคเรียนเป็นวาระการจัดการเรียนการสอนที่นำนักเรียนชายนักเรียนหญิงมาเรียนมาอยูร่่วมกนั ต่างคนต่างเพศ  มีความชอบและความ
สนใจที่ต่างกัน การจัดการเรยีนการสอนและการอบรมบม่เพาะคุณลักษณะจึงต้องใช้ความละเอยีดอ่อนในการทำความเข้าใจกัน การสร้าง
สัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน กำหนดรู้ว่าเพศน้ันเป็นตัวกำหนดลักษณะของบุคคล แต่อย่าให้มันมาเป็นเส้นกั้นความเป็นเพื่อนระหว่างชายหญิง ชายก็
ควรเป็นสภุาพบุรุษ หญิงก็ควรเปน็สุภาพสตรี ให้เกียรติซึ่งกันและกนั  การจัดอบรมบม่เพาะคณุลักษณะ จึงจำเป็นต้องจัดในหลายๆรูปแบบท้ังการ
อบรมรวมชายหญิง  การแยกการอบรมชายและหญิงเป็นต้น  โดยมุ่งหวังว่านักเรียนรุ่นนีจ้ะเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตของการเรยีนร่วมของ
นักเรียนชายและนักเรยีนหญิง  และการอยู่ร่วมกันในสังคม    จากการร่วมมือของครูอาจารย์และบุคลากรทุกระดับพบว่า  ความเป็นอยู่ในโรงเรียน
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นุ่มนวลขี้น  ดังจะเห็นได้ว่าการเลน่ท่ีรุนแรงลดลง  จากท่ีเคยมีเสียงเตะลูกบอลกระทบประตูเหล็กท่ีใต้อาคารดังปังๆ สนั่นหว่ันไหวกล็ดลง  สิ่งของ
ในโรงเรียนมีการพังน้อยลง  การเล่นล้มโต๊ะเรียนในห้องเรียนก็ลดลง และคุณครูอาจารย์มีคำพูดคำสอนท่ีนักเรียนประทับใจมากข้ืน เปน็ต้น  สิ่ง
ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งของโรงเรียนท่ีสมควรจดจำสำหรับทุกคนท่ีอยู่ในช่วงเวลาของการปรบัเปลี่ยน      
 
ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนวัดราชาธิวาสที่จดัการศึกษาแบบชายล้วนได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว  ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชาธิวาสได้เปลีย่นเปน็
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบ “สหศึกษา” 
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